



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์

- สิงคโปร์ : สิงคโปร์ประกาศรีเปิดข้อตกลง Air Travel Bubble กับฮ่องกง

๒. ญี่ปุ่น

- ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นยินดีกับฉันทามติ ASEAN เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในเมียนมา

๑. สิงคโปร์ : สิงคโปร์ประกาศรื้อฟื้นข้อตกลง Air Travel Bubble กับฮ่องกง (วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ รัฐบาลสิงคโปร์นำโดยนายออง ยี กุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่งของสิงคโปร์ ร่วมกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China – HKSAR) ประกาศที่จะเริ่มข้อตกลง Air Travel Bubble (ATB) ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การรื้อฟื้นนโยบายในครั้งนี้จะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งผู้ที่สามารถเดินทางภายใต้ข้อตกลง จะต้องพำนักในสิงคโปร์หรือฮ่องกงติดต่อกันเป็นเวลา ๑๔ วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่รวมระยะเวลาในการเป็นผู้ถูกกักตัวก่อนเดินทางหรือการกักตัวในที่พักอาศัย

นอกจากนี้ ชาวฮ่องกงที่สามารถเดินทางภายใต้ข้อตกลง ATB จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ครบตามจำนวน ยกเว้นกรณีและผู้เดินทางเป็นเด็กและผู้ที่มีประวัติไม่สามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ผู้ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของฮ่องกงที่ชื่อ “LeaveHomeSafe” เพื่อทำการบันทึกประวัติการเดินทางระหว่างพักอาศัยและหลังจากเดินทางกลับของทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตาม องค์กรการบินของสิงคโปร์ (Civil Aviation Authority of Singapore – CAAS) ระบุว่า การเดินทางภายใต้ข้อตกลง ATB จะถูกระงับชั่วคราวเมื่อยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชนเฉลี่ยในรอบ ๗ วัน เพิ่มขึ้นเกิน ๕ คน และจะกลับมาเป็นปกติเมื่อสถานการณ์ COVID-19 กลับมาเสถียรมากขึ้น

นโยบาย ATB นี้ถูกระงับไปก่อนหน้านี้ซึ่งเดิมข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในฮ่องกงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยการเปิดการเดินทางภายใต้ข้อตกลง ATB ครั้งนี้ จะไม่มีการจำกัดวัตถุประสงค์ในการเดินทางและข้อกำหนดควบคุมต่าง ๆ โดยผู้เดินทางจะต้องทำการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ swab มาก่อนและจะต้องโดยสารเที่ยวบินพิเศษของสายการบินสิงคโปร์และ คาเธ่ย์ แปซิฟิก ซึ่งกำหนดไว้ในเบื้องต้น วันละ ๑ เที่ยวบิน จำนวน ๒๐๐ ที่นั่งต่อเที่ยวบินเท่านั้น อนึ่ง นายออง ยี กุง กล่าวยืนยันถึงสถานการณ์ COVID-19 ของฮ่องกงในขณะนี้ว่าดีขึ้นมากแล้วโดยดูจากสถิติผู้ติดเชื้อในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงในสิงคโปร์เองซึ่งจำนวนยอดผู้ติดเชื้อลดลงไปในระดับที่เหลือน้อยมากตลอดช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้ทั้งสองประเทศมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต่ำเหมือนกัน แต่ยังคงจะต้องคอยดูแลต่อไปอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้มั่นคงก่อนที่จะเริ่มใช้นโยบาย ATB ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงในสิงคโปร์ยังไม่รวมกรณีของการระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มคนงานผู้อพยพในบริเวณที่พักเขต Westlite Woodlands ซึ่งล่าสุดมีการตรวจพบอีกครั้งหนึ่งว่ามีคนงานติดเชื้อจำนวน ๑๗ คน ซึ่งแม้ว่าฮ่องกงจะกำหนดให้ประชากรทุกคนรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนเดินทางไปสิงคโปร์ แต่ยังมีได้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้กับนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์แต่อย่างใด ทั้งนี้ นายออง ยี กุง ให้เหตุผลว่า นโยบายที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางเข้าประเทศถือเป็นปัจจัยหรือแรงจูงใจพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ชาวฮ่องกงเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนของชาวสิงคโปร์อยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้ว ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการดำเนินนโยบาย ATB ในครั้งนี้ จึงเน้นไปที่ความปลอดภัยของประเทศปลายทางที่เป็นพันธมิตรกับสิงคโปร์เป็นสำคัญ ขณะนี้ ประเทศปลายทางที่สิงคโปร์เตรียมที่จะเปิดเส้นทางการบินภายใต้นโยบาย ATB ในอนาคตมี ๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน จีน นิวซีแลนด์ และไต้หวัน

ที่มา : <https://www.channelnewsasia.com> (๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

๒. ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่นยินดีกับฉันทามติ ASEAN เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในเมียนมา (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔)

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายคัตซุนอบุ คาโต (Mr. Katsunobu Kato) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ได้แถลงว่า ญี่ปุ่นมีความยินดีกับการที่ผู้นำ ASEAN เห็นพ้องต่อความจำเป็นในการยุติและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเมียนมา ซึ่งรัฐบาลทหารยังคงใช้มาตรการปราบปรามโดยการกราดยิงผู้ประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างรุนแรง หลักฉันทามติ ๕ ข้อ ของผู้นำสมาชิกอาเซียน เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เดินทางเข้าร่วมประชุมและมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน เป็นประธานในการประชุมฯ

นายคัตซุนอบุ คาโต กล่าวว่า หลักฉันทามติดังกล่าวซึ่งชาติอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกไปสู่การพัฒนาให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี ในการนี้ หัวใจสำคัญของฉันทามติ คือ นอกเหนือจากการเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงในเมียนมาแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการใช้ “การเจรจาเชิงสร้างสรรค์” (Constructive Dialogue) เพื่อหาทางแก้ปัญหาและสร้างสันติภาพผ่านช่องทางคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้วย ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังคงแสดงจุดยืนในการเน้นย้ำถึงการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาควบคุมตัวไว้ แต่ยังไม่แสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นผู้นำกองกำลังทหารเข้ามาแทรกแซงในเมียนมา

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารขึ้นในเมียนมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้วขณะนี้จำนวนกว่า ๗๕๐ คน และถูกควบคุมตัวอีกกว่า ๓,๔๐๐ คน รวมทั้งนางออง ซาน ซูจี และสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของประชาคมโลก โดยเฉพาะองค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International – AI) ซึ่งมีบทบาทด้านการป้องกันและยุติ การทำลายสิทธิมนุษยชนมองว่า ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนต่อการดำเนินการตามฉันทามติ ดังกล่าวคือการที่อาเซียนจะต้องก้าวข้ามธรรมเนียมปฏิบัติในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ สมาชิกอาเซียนให้ได้เสียก่อน เนื่องจากวิกฤติการณ์ในเมียนมาในขณะนี้ จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข ร่วมกันและไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาภายในประเทศเมียนมาอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาค อาเซียนและนอกภูมิภาคด้วย แม้ว่าการให้คำมั่นของผู้นำอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในการเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้จะสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในเมียนมาด้วยกัน กองทัพเมียนมาซึ่งตั้งตนเป็นรัฐบาล เอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government – NUG) ยังไม่แสดงท่าทีใดๆ ที่จะเข้าเจรจาทวิภาคีกับ อดีตรัฐบาลเมียนมาซึ่งตนเองได้เข้ามายึดอำนาจแต่อย่างใด

ที่มา : <https://www.thejakartapost.com> (๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

<https://www.reuters.com> (๒๗ เมษายน ๒๕๖๔)

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔